

ด่วนที่สุด

ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๕๕๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้าง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๐๙
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด
๒. บัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด
๓. แนวทางการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๔. แนวทางการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ชุด
๕. แบบรายงานการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๖. แบบรายงานส่งคืนอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรอัตราและ
งบประมาณเพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการสรรหาครูดี ครูเก่ง มาทำหน้าที่สอนในสถานศึกษาในสังกัด
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการโครงการ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงได้จัดสรร
อัตราและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ ผลผลิต/โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมหลักจัดหาบุคลากรสนับสนุน
การปฏิบัติงานให้ราชการ กิจกรรมรองครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๕ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาดำเนินการจัดสรรอัตราจ้าง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินตามแนวทางการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และดำเนินการสรรหาตามแนวทางการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ตามแบบ...

“เรียนดี มีความสุข”

ตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ภายใน ๑๕ วัน พร้อมทั้งส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Excel ไปยัง E-mail : plan9hr@gmail.com และหากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถจัดสรรอัตราจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินได้ตามแนวทางหรือมีอัตราเกินความสำคัญจำเป็น ให้รายงานส่งคืนสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบรายงานการส่งคืนอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา และจะดำเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพัฒนา พัฒนทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษางานนี้ศึกษา

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๘